



พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Mae Moh Mine Museum

# บทความ : เพลจ พิพิธิภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ

## วันที่ 25 มิถุนายน 2564

### Ep.3 ประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. แม่เมาะมี 2 ปชส.

“ไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ที่อำนวยความสะดวกสบายแก่ชีวิตประจำวันของทุกคน การที่จะได้พลังไฟฟ้ามาต้องอาศัยเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ มาเป็นต้นกำลังในการผลิต นับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทย ที่นอกจากจะมีก๊าซธรรมชาติแล้ว ยังมีถ่านลิกไนต์ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรเชื้อเพลิงที่สำคัญของประเทศและใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ทดแทนการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้จำนวนมหาศาล”

สวัสดิ์จำเริญเพจ มาพบกันตามนัดเช่นเคยนะจ๊ะกับ "สาระดีๆ ช่วง WFH." จำ part นี้เรายังอยู่ในเรื่อง"ประชาสัมพันธ์" จากบทความข้างต้น บ่งบอกถึงความสำคัญของไฟฟ้าที่เป็นปัจจัยต่อทุกคนและรวมไปถึงการทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แต่หากไม่มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) แล้วละก็บุคคลภายนอกก็ยังคงไม่รู้ที่เราทำอะไรได้มากกว่าการผลิตกระแสไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) นอกจากจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสังคมไทยแล้วเรายังมีภารกิจอีกมากมายที่บุคคลภายนอกไม่รู้ แผนกประชาสัมพันธ์จึงมีความสำคัญมากในการเผยแพร่ข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) นั่นเองจ้า ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) มีแผนกประชาสัมพันธ์ด้วยกัน 2 แผนกประชาสัมพันธ์เขียวนะทุกคน 1.แผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ 2. แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) เป็นองค์กรและหน่วยงานที่ใหญ่และอยู่ในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยชุมชน พื้นที่ในการทำภารกิจค่อนข้างกว้างและแบ่งพื้นที่การทำงานจะมีฝั่งของเหมืองแม่เมาะ และฝั่งของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวมไปถึงภารกิจในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย

หน้าที่ส่วนใหญ่ของแผนกประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 แผนกฯ คือการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมถึงการเผยแพร่ภารกิจการทำงานขององค์กร

แผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องการทำงานของเหมืองฯ เริ่มตั้งแต่ประวัติ การเปิดบ่อเหมืองที่แม่เมาะ ขั้นตอนการขุดนำถ่านหินลิกไนต์เพื่อส่งเข้าโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ขั้นตอนการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่เหมืองฯ การเข้าเยี่ยมชมศูนย์พิพิธภัณฑสถานลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะฯ , สนามกอล์ฟ , สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฝั่งเหมืองยังมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานท่องเที่ยว,งานทุ่งบัวตอง,งานเดินวิ่ง ฯลฯ รวมไปถึงภารกิจการรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้า จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องการทำงานของโรงไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งและการสร้างโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 1 จนถึงเครื่องปัจจุบัน ขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้า ขั้นตอนการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า รวมไปถึงภารกิจการรับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.แม่เมาะ) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทาง สื่อTV , วิทยุ และระบบ online , YouTube, Facebook รวมไปถึงจนถึงนิตยสาร วารสารสวัสดิ์แม่เมาะ ซึ่งรวบรวมข้อมูล , ภารกิจการทำงาน , ภารกิจการรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนภายในและภายนอกได้ทราบถึงการทำงานของเรานั้นเองจ้า

แม้ว่าการทำงานของ 2 แผนกประชาสัมพันธ์จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันเพียงน้อยนิด แต่ทุกแผนกก็มีความสำคัญและเราทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ). แอดก็ขอจบ Part ประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้จ้า สำหรับแฟนเพจที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา เพียงแค่กด Link กดแชร์ (สาธารณะ) เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ จากทางเพจเราเนอะจ๊ะ